

Số: 1405/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố để hình thành Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 347/NQ-UBND ngày 20/9/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về nội dung trình xin ý kiến thành viên UBND tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 1036-TB/BCSD ngày 17/10/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

Theo đề nghị của UBND thành phố Tuy Hòa tại Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 30/8/2024 và ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 1649/SNV-TCCVC ngày 01/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố để hình thành Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) với những nội dung chính sau:

1. Tên gọi, vị trí, chức năng:

- Tên gọi: Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa.

- Vị trí: Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Tuy Hòa, Ban quản lý có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố Tuy Hòa; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Chức năng:

+ Làm chủ đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ do UBND thành phố Tuy Hòa giao, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn khác của thành phố. Được UBND thành phố Tuy Hòa ủy quyền ký hợp đồng với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung theo hợp đồng theo quy định pháp luật. Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao theo quy định pháp luật.

+ Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết theo quy định pháp luật.

+ Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức quản lý các dự án được giao làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình hoặc cho đơn vị quản lý nhà nước khi kết thúc xây dựng theo quy định pháp luật.

+ Quản lý, vận hành, khai thác các Trạm xử lý nước thải, Trạm bơm,...trên địa bàn thành phố Tuy Hòa theo quy định pháp luật.

+ Quản lý hoạt động Công viên, hoạt động Dịch vụ tại Chợ Tuy Hòa, Bến xe Tuy Hòa, hoạt động Dịch vụ nghĩa trang, Nhà hỏa táng theo quy định pháp luật.

+ Quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích do UBND thành phố quản lý theo quy định pháp luật.

+ Thực hiện các chức năng khác do UBND thành phố Tuy Hòa giao.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Ban quản lý gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Có 05 tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Mỗi Tổ có Tổ Trưởng, Tổ Phó tổ chuyên môn, nghiệp vụ và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên. Việc thực hiện số lượng cấp phó và thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban quản lý phải bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và bảo đảm không vượt số lượng quy định.

3. Mức tự chủ tài chính: Sau khi tổ chức lại Ban quản lý là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; Ban quản lý có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các quy định có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Số lượng người làm việc của Ban quản lý là 130 người.

Chuyên số lượng người làm việc tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa về cho Ban quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa quản lý, sử dụng. Sau khi có Quyết định tổ chức lại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố thành Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa, Ban Quản lý phải tổ chức tuyển dụng viên chức để đảm bảo mỗi tổ có từ 07 người làm việc là viên chức trở lên nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Dự kiến: Số lượng viên chức: 50 người; Lao động Hợp đồng không xác định thời hạn: 30 người; Lao động Hợp đồng xác định thời hạn: 50 người.

Ban quản lý căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm; triển khai thực hiện xây dựng, lập kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ và các quy định có liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. UBND thành phố Tuy Hòa có trách nhiệm:

5.1. Ban hành Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý đảm bảo không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Ban quản lý theo đúng quy định.

5.2. Chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Tuy Hòa xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm theo đúng quy định; xây dựng phương án tự chủ tài chính của Ban quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm kê, bàn giao, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc, tài sản công và các hồ sơ, tài liệu có liên quan sau khi tổ chức lại theo đúng quy định.

6. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND thành phố Tuy Hòa hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung kinh phí, tài sản, biên chế và các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức lại, hướng dẫn thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động có liên quan theo quy định (nếu có).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Mỹ